



บทความวิชาการเกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวพีพรรณ จันเพ็ญ

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สศท.6 ชูผลสำเร็จ ‘กลุ่มแปลงใหญ่ไม่อำเภอลำทะเมนชัย’ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตพืชเศรษฐกิจ ‘ไม้’ ดึงนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและแปรรูป สร้างรายได้กลุ่ม
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 - 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกรในวันนี้ นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.6 ชูผลสำเร็จ ‘กลุ่มแปลงใหญ่ไม่อำเภอลำทะเมนชัย’ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตพืชเศรษฐกิจ ‘ไม้’ ดึงนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและแปรรูป สร้างรายได้กลุ่ม ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของไทย บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งแนวทางที่นำมาขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าทางเลือกในอนาคต (Future Crop) สำหรับภาคตะวันออก หนึ่งในสินค้าเกษตรทางเลือก คือ “ไม้” พืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกทดแทนในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสมของสินค้าที่สำคัญ สำหรับแหล่งพื้นที่ปลูกไม้ดงเขียวของภาคตะวันออกที่สำคัญได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา

จากการติดตามของ สศท.6 พบว่า จังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีแปลงใหญ่ไม้ทั้งหมด 7 แปลง โดยตัวอย่างแปลงใหญ่ไม้ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ **แปลงใหญ่ไม้อำเภอลำทะเมนชัย หมู่ 9 ตำบลท่าตะเียบ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา** โดยเริ่มรวมกลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกไม้อำเภอลำทะเมนชัย ปี 2559 และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2563 ปัจจุบันแปลงใหญ่ไม้ มีพื้นที่ปลูก 275 ไร่ มีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 38 ราย เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ไม้ดงเขียว เป็นไม้ดงสายพันธุ์ศรีปราจีนนำเข้ามาปลูกจาก จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป จึงเริ่มตัดหน่อออกจำหน่ายได้ จนถึงอายุเฉลี่ย 25 ปี ไม้จะเริ่มออกหน่อน้อยลง ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม และนอกฤดูกาลช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม สำหรับการจำหน่ายผลผลิตของแปลงใหญ่ไม้ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ จำหน่ายแบบหน่อไม้สด 94% และจำหน่ายแบบแปรรูป 6% ซึ่งจากกระบวนการผลิตและแปรรูปสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่ม 2,091,800 บาท/ปี

สำหรับการดำเนินงานของแปลงใหญ่ไผ่อำเภอน้ำจืด มี**การบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน** ได้แก่ **ด้านการลดต้นทุนการผลิต** โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักจาก พ.ด.2 ทำให้ลดค่าปุ๋ยเคมีจากการผสมปุ๋ยใช้เอง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อยู่ที่ 6,330 บาท/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนเฉลี่ย 8,670 บาท/ไร่/ปี หรือ ลดลงร้อยละ 26.99 **ด้านการเพิ่มผลผลิต** โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากเปลือกหน่อไม้ ปุ๋ยคอกและน้ำหมัก พ.ด.2 และใช้ถุงดำคลุมหน่อไผ่ตงเพื่อให้หน่อใหญ่ อวบและรสชาติดี สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 2,260 กิโลกรัม/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.67 **ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต** สมาชิกกลุ่มทุกรายผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และได้รับมาตรฐาน ออ.ผลผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มท่าตะเียบ **ด้านการตลาด** กลุ่มแปลงใหญ่ได้ทำ MOU กับตลาดผักร่วมใจ (ตลาดไท) โดยผลผลิตของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ ร้อยละ 88 จำหน่ายที่ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 8 จำหน่ายตลาดต่างจังหวัด เช่น จังหวัดราชบุรี นครปฐม สระบุรี ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดอยุธยา และสมุทรสาคร และร้อยละ 4 จำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าแม่โคราชสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา และนครนายก **ด้านการบริหารจัดการ** ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งองค์ความรู้ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งบริหารจัดการวางแผนการผลิต คุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน GAP และมีสถานที่ดำเนินงานได้รับมาตรฐาน GMP

นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ ได้แก่ **การปรับใช้นวัตกรรม** การคลุมหน่อไผ่ตงโดยการใช้ถุงดำทำให้หน่อมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือใช้เครื่องยนต์ตัดแปลงจากรถไถนาเดินตามนำมาล้างหน่อไผ่ตงเพื่อลดแรงงานในการล้าง **การนำงานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาการผลิต** ได้รับการสนับสนุนจัดทำแปลงทดสอบสูตรเคมีที่ใช้เพื่อหาสูตรปุ๋ยและระยะปลูกให้ได้ผลผลิตมากที่สุด **เกษตรกรรมแม่นยำสูง** ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ Smart Farm ในการตรวจวัดความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณแสง ความชื้นในดิน เพื่อกำหนดปริมาณการให้น้ำ **เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม** เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการผลิต การใช้เครื่องจักรเพื่อจัดทำปุ๋ย ฯลฯ หรือใช้รถไถเพื่อลดการใช้แรงงานคน และลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้มีการดัดแปลงเครื่องยนต์เก่าใช้เพื่อการสูบน้ำเข้าแปลงในการผลิตไผ่หน่อฤดู **การสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม** เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม โดยการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ยาสระผมถ่านไม้ไผ่ สบู่เหลวถ่านไม้ไผ่ หน่อไม้ดอง และหน่อไม้ต้มซีลสุญญากาศ **เพิ่มช่องทางและโอกาสการค้าผ่านระบบ e-commerce** โดยกลุ่มมีการจัดทำ Facebook Fanpage : แปลงใหญ่ไผ่อำเภอน้ำจืด และ**สร้างแบรนด์ของตนเอง** โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์ สนับสนุนการออกแบบโลโก้ ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตของแปลงใหญ่ไผ่ ตำบลท่าตะเียบ อำเภอน้ำจืด จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบถามได้ที่ นายประสิทธิ์ รูปคำ ประธานแปลงใหญ่ โทร 08 9502 8529 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สศท.6 โทร 0 3835 1398 อีเมล zone6@oae.go.th

ราคาที่เกี่ยวข้องซื้อขายได้ทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,783 บาท สัปดาห์ก่อน 14,768 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,258 บาท สัปดาห์ก่อน 9,812 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.26 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.35 บาท สัปดาห์ก่อน 6.33 บาท

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์ไม่มีราคา

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.72 บาท สัปดาห์ก่อน 35.23 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.75 บาท สัปดาห์ก่อน 22.00 บาท

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.38 บาท สัปดาห์ก่อน 7.34 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2.05 บาท สัปดาห์ก่อน 2.07 บาท

มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.97 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2,203 บาท สัปดาห์ก่อน 2,197 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1,613 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 973 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.45 บาท สัปดาห์ก่อน 12.05 บาท

สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.52 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.61 บาท สัปดาห์ก่อน 66.22 บาท

ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.08 บาท สัปดาห์ก่อน 30.80 บาท

เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.54 บาท สัปดาห์ก่อน 28.73 บาท

น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.22 บาท สัปดาห์ก่อน 62.32 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก. ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.26 บาท สัปดาห์ก่อน 70.97 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.59 บาท สัปดาห์ก่อน 40.60 บาท

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 363 บาท สัปดาห์ก่อน 366 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 418 บาท สัปดาห์ก่อน 417 บาท

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.01 บาท สัปดาห์ก่อน 78.02 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.21 บาท สัปดาห์ก่อน 57.64 บาท

ราคาสินค้าประมง

ปลาตูกบึกก้อย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.85 บาท สัปดาห์ก่อน 56.02 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.15 บาท สัปดาห์ก่อน 79.06 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.27 บาท สัปดาห์ก่อน 151.70 บาท

ปลาทุ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.90 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเปิด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาป่น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์รายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170

- เว็บไซต์ www.moac.go.th/builder/service/

- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี เรื่อง สศท.6 ชูผลสำเร็จ ‘กลุ่มแปลงใหญ่’ ฝั
อำเภอท่าตะเคียบ’ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจ ‘ไผ่’ ดึงนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและแปรรูป
สร้างรายได้กลุ่ม และ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้รับทราบ
กันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลาง
ให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2561 2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เว็บไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook / Tiktok / X โดยพิมพ์หาชื่อ “เศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อประชาชน” เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างทันสมัยทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้
เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ